

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง	การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง
คำสำคัญ	ตรวจสอบภายใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
นักศึกษา	ประภาพรธรรม ชะนา รหัส 57501701
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ	ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต
คณะ	บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง โดยทำการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล

กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จำนวน 101 คน และมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาแจก และรับแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์จากกลุ่มประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่อิสระจากกัน(t-test for Independent Samples) และการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว (F-test One Way Analysis of Variance)

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานตรวจสอบภายในเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ด้านสภาพแวดล้อมและด้านแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ พนักงานตรวจสอบภายในที่มีอายุ ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และประสบการณ์ในการทำงาน ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ด้านสภาพแวดล้อมด้านความพึงพอใจและด้านแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พนักงานตรวจสอบภายในที่มีระดับการศึกษาและสาขาที่จบ ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ด้านสภาพแวดล้อมด้านความพึงพอใจและด้านแรงจูงใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ